

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

V/v tiếp thu, giải trình các ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 34/BC-HĐND ngày 09/07/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện thu, chi 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 34/BC-HĐND ngày 09/07/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện thu, chi 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

UBND huyện tiếp thu các ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện đối với tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 và sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân huyện giao. Các ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội cụ thể như sau:

Ý kiến 1: “Tập trung chỉ đạo rà soát các nguồn thu đạt thấp, nguồn thu được gia hạn như tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân; các nguồn thu được giảm phí trong lĩnh vực xây dựng, phí tài nguyên nước,... theo chủ trương của chính phủ để đánh giá mức độ ảnh hưởng, từ đó xây dựng phương án thu hợp lý trong từng giai đoạn.

Ý kiến 2: Mặc dù thu 6 tháng đầu năm đạt thấp, nhưng đối với các nguồn thu sau khi hết gia hạn sẽ tiếp tục thu, tập trung vào những tháng cuối năm, do vậy cần tăng cường công tác truyền truyền, chủ động xây dựng phương án thu, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thu quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2020.

UBND huyện có ý kiến như sau: Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt khá cao. Tuy nhiên số thu trong cân đối chưa cao. Tiếp thu 02 ý kiến trên của Ban Kinh tế - Xã hội, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Cơ quan Tài chính, ngành thuế, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tiến độ thu của từng sắc thuế và các chính sách được ban hành của Trung ương cũng như địa phương liên quan đến cắt giảm, giãn, gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để từ đó có phương án điều chỉnh và xử lý kịp thời, phân đầu đến hết niên độ ngân sách 2020 thu ngân

sách huyện đạt dự toán theo Nghị quyết HĐND huyện giao (không bao gồm thu tiền sử dụng đất)

Ý kiến 3: Kiểm tra, rà soát và tổ chức thu thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn và các nguồn thu khác có phát sinh thu để chống thất thu và tăng nguồn thu cho huyện.

UBND huyện có ý kiến như sau: Theo báo cáo trong các năm qua ngành thuế đã thực hiện việc quản lý và thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định của luật thuế và các văn bản hướng dẫn về quản lý thuế đối với xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật quy định về thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân hiện nay còn nhiều bất cập, mặc khác việc xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện chủ yếu là do các hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ (không hợp đồng) hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng, do đó việc quản lý đối với khoản thu này còn gặp nhiều khó khăn.

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành Thuế tăng cường sự phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm huy động tối đa nguồn thu này vào ngân sách nhà nước.

Ý kiến 4: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 19/12/2018 về thay đổi, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND huyện.

UBND huyện có ý kiến như sau: (Nội dung này đã có giải trình trong báo cáo 593/BC-UBND về tiếp thu giải trình cáo thẩm tra Số 32 của Ban kinh tế HĐND huyện)

Ý kiến 5: Đối với khoản chi đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) đạt thấp, cần tập trung chỉ đạo thực hiện để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành.

UBND huyện có ý kiến như sau: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm trên địa bàn huyện (bao gồm nguồn hỗ trợ từ NSTW để thực hiện các Chương trình MTQG) đạt khá (51,7% so với dự toán năm 2020) và tăng hơn 118% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu mới nhất (30/6/2020) giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện thực hiện 59.933 triệu đồng, đạt hơn 72% dự toán được HĐND huyện giao. Tuy nhiên, đối với nguồn vốn sự nghiệp do thực hiện các Chương trình MTQG tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp, do hiện nay các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đang trong thời gian

hoàn chỉnh các thủ tục đề trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. Đối với nội dung này, UBND huyện đã có nhiều chỉ đạo các Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tập trung mọi biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt để sớm triển khai thực hiện, đảm bảo đến cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Ý kiến 6: *Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện để tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.*

UBND huyện có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công của nhà thầu, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; đồng thời triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Ý kiến 7: *“Bổ sung đánh giá tình hình nợ đọng thuế và thu hồi nợ đọng thuế đến thời điểm báo cáo, để đại biểu có cơ sở thảo luận, xem xét đề ra các biện pháp thực hiện thu hồi, xử lý nợ đọng thuế trong thời gian tới.”*

Trên cơ sở báo cáo của ngành thuế, UBND huyện sẽ bổ sung vào báo cáo về tình hình nợ đọng thuế trên địa bàn huyện như sau:

Đến thời điểm 30/06/2020 số thuế nợ đọng thuế có khả năng thu trên địa bàn huyện khoảng 350 triệu đồng, bao gồm nợ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh và các khoản thu liên quan đến đất đai. So với chỉ tiêu giao thu nợ của Cục thuế tỉnh Kon Tum trong năm 2020 thì chỉ bằng 43% (Cục thuế giao chỉ tiêu số nợ đến thời điểm 31/12/2020 đối với Chi cục Thuế không vượt quá 815 triệu đồng).

Nguyên nhân nợ: Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và khó khăn tài chính của một số doanh nghiệp và hộ kinh doanh nên chưa nộp hết các khoản tiền thuế nợ vào NSNN.

Ý kiến 2: *“Bổ sung đánh giá việc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán của năm trước.”*

UBND huyện có ý kiến như sau: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kiểm toán NSDP năm 2019 huyện Đắk Glei theo kế hoạch (tháng 6/2020) được chuyển sang thời gian cụ thể sẽ báo sau thực hiện. UBND huyện giao cho Phòng

Tài chính - Kế hoạch làm đầu mối, cung cấp số liệu và phối hợp với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII trong quá trình khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Trong năm 2019, UBND huyện cũng đã chỉ đạo khắc phục các sai sót, tồn tại trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII chỉ ra đối với kiểm toán chuyên đề Chương trình 135 năm 2018, đã thực hiện nộp trả ngân sách cấp trên kinh phí hết nhiệm vụ chỉ còn tồn tại ngân sách huyện .

Thực hiện hoàn thành các kiến nghị của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Kết luận số 2239/KL-SKHĐT ngày 29/10/2019 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư; của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh tại Kết luận số 02/KL-BDT ngày 27/09/2019 về thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tổ chức thực hiện Chương trình 135 năm 2017-2018; của Sở Giao thông - Vận tải tại Kết luận số 1209/KLTT-SGTVT ngày 23/9/2019 về thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn - kỹ thuật trong quản lý đầu tư XDCB các công trình giao thông, thu hồi nộp NSNN hơn 136 triệu đồng và nộp trả ngân sách cấp trên 358 triệu đồng.

Trong năm 2019, Thanh tra huyện cũng đã thực hiện hoàn thành 8 cuộc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện, kiến nghị thu hồi nộp NSNN hơn 532 triệu đồng, đã thu hồi nộp NSNN hơn 307 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kỳ họp biết./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện (b/c);
- Ban Kinh tế - Xã hội (p/h);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Phòng TCKH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Trung Thông